

Số: 415/TB-UBND

Mỹ Thạnh, ngày 07 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong buổi
Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015**

Ngày 3 tháng 8 năm 2015, tại Phòng họp. Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã. Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các ngành, đoàn thể và các ấp, ông Phạm Thanh Diễn phát biểu kết luận chỉ đạo với những nội dung cụ thể như sau:

1. Các ngành, công chức chuyên môn phải mưu cho Ủy ban nhân dân xã rà soát các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để lãnh đạo thực hiện đạt trong 6 tháng cuối năm.

2. Tập trung triển khai thực hiện đạt 100% các công trình giao thông nông thôn năm 2015 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra, đặc biệt là vận động vốn đối ứng với ngân sách. Quá trình thi công phải đảm bảo đúng quy trình đầu tư xây dựng cơ bản, sau hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phải kịp thời thanh, quyết toán và công khai đúng quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Hội nông dân tiếp tục triển khai sâu rộng Kế hoạch tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp và kế hoạch phát triển 50ha diện tích bưởi da xanh; tiến hành điều tra, thống kê diện tích dưa giấm và diện tích cây ăn trái được trồng mới trong năm 2015; vận động nông dân thành lập các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại kết hợp với công tác phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

4. Tập trung khai thác các nguồn thu vào ngân sách, phấn đấu thu thuế giá trị gia tăng đạt 100%, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 90% trở lên, tỷ lệ nợ đọng dưới 5%; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và thanh quyết toán các công trình, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đúng quy định và tiết kiệm.

5. Đẩy mạnh thực hiện dự án Washoba và vận động bảo hiểm y tế tự nguyện phấn đấu đạt 153 cái hồ xí tự hoại và 1830 thẻ bảo hiểm y tế chỉ tiêu được giao năm 2015; tiếp tục vận động xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa; thực

